





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

12 กันยายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>30 บาทรักษาทุกที่ฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน บทความพิเศษ</p> <p>- นำเสนอเกี่ยวกับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ฯ ซึ่งดำเนินการถึงเฟสที่ 3 จำนวน 46 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพฯ คงเหลือการขับเคลื่อนเพิ่มในอีก 31 จังหวัด ที่ปชช.ในพื้นที่ต่างรอคอย และแม้ว่าจะล่าช้าไปบ้างแต่จะมีความได้เปรียบ เนื่องจากมีการศึกษาวิจัย 2 โครงการ ทั้งคก.วิจัย การกำกับ ติดตาม และประเมินนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ ของ สปสช. และคก.วิจัยการประเมินผลเชิงพัฒนา นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวในพื้นที่นำร่อง ของ สนง.พัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ซึ่งเชื่อมั่นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเดินหน้านโยบายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>อุทกภัยและดินโคลนถล่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, topnews, thaipbs, thailandplus, thaigov, prd., pptvhd, TNN, hfocus, newtv, INN)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยความคืบหน้าการช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ อ.แม่สาย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และที่ อ.แม่สาย อ.แม่ฟ้าหลวง อ.เมือง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ว่า รมว.สธ. ห่วงใยและได้กำชับให้หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่เข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง รวมถึงบุคลากรส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ ซึ่ง สธ.ได้เตรียมแผนสนับสนุนทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (MERT) ไว้แล้ว พร้อมลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>- นพ.สราวุธ บุญสุข ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 1 รายงานว่า ได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) จาก สสจ. เชียงราย และรพ.แม่สาย ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงเทศบาลแม่สายและวัดพรหมวิหาร ให้การดูแลผู้ประสบภัย 71 คน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่วนที่ จ.เชียงใหม่ ได้ส่งทีมดูแลต่อเนื่อง (COC) และ MCCAT ประสานการช่วยเหลือ และนำส่งผู้ป่วยติดเตียงไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้ว และดูแลช่วยเหลือจนท.สธ.ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 20 ราย ส่วน รพ.ฝาง ซึ่งอยู่ในเขตน้ำท่วมขัง ยังเปิดให้บริการได้ตามปกติ</p>	
<p>แผนพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อของการป้องกันการฆ่าตัว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ The better</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยกรมสุขภาพจิตได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อของการป้องกันการฆ่าตัวตายของประเทศไทย โดยมีมาตรการ ที่เน้นการเข้าถึงการบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตอย่างทั่วถึง ตั้งแต่ภาคีเครือข่ายในชุมชนช่วยเหลือกันจนถึงบุคลากร สธ.ในการเข้าถึงระบบช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กวัยเรียน วัยรุ่น ผู้สูงอายุ ด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น แอปประเมินสุขภาพจิต ได้แก่ Mental Health Check In และ DMIND เพื่อสำรวจความเสี่ยงที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย รวมทั้งการพัฒนาระบบความช่วยเหลือที่มีความเร่งด่วน ได้แก่ สายด่วนสุขภาพจิต 1323 และ Hope Task Force</p>	
<p>รางวัล CPD Leadership Award</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Thailand plus</p> <p>- พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สรพ. รับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล CPD Leadership Award จาก ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และประธานคกก.บริหารการศึกษาคณะของแพทย์ ในงานประชุมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2557</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อก.จัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Thailand plus</p> <p>- อก.ร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิดหลัก “นวัตกรรมการจัดการสุขภาพอย่างยั่งยืน สู่การยกระดับบริการสาธารณสุขในยุคดิจิทัล ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ย. 67 ณ ม.วงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา ในหัวข้อ Innovative Care For Life สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต นำเสนอความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนายาเม็ดไซโทซิน (ยาเลิกบุหรี่) และผลงานการได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ประจำปี 2567</p>	
<p>จับรั้นลักลอบจำหน่ายยาอันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (คมชัดลึก, headtopics)</p> <p>- เจ้าหน้าที่ สสจ.ชลบุรี ร่วมกับตำรวจตรวจค้นจับกุมร้านขายยาในซูปเปอร์มาร์เก็ต ถนนแหลมบาลีฮาย ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ลักลอบจำหน่ายยาที่ไม่ได้รับอนุญาต จำพวกยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ พบพนักงานขายอายุ 17 ปี เบื้องต้นควบคุมตัวผู้ที่แสดงตัวคนขาย ซึ่งใช้เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้จ่ายยา พบของกลางกว่า 14 รายการ พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ต่อไป</p>	
<p>ระบบบริการปฐมภูมิ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ดร.จรวัยพร ศรีศศลักษณ์ รองผอ.สวรส. เผย สวรส. จัดเสวนาหัวข้อ "ระบบบริการปฐมภูมิ: ทางออกในการรับมือระบาดวิทยา NCD และสังคมผู้สูงอายุ" ในการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปี 2567 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัยระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ภายใต้สถานการณ์การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. โดยศึกษาผลกระทบของบริการสุขภาพปฐมภูมิเปรียบเทียบระหว่าง รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปอยู่สังกัด อบจ. กับ รพ.สต. ที่ยังอยู่สังกัด สธ. เพื่อมองหาสัญญาณเตือนที่ต้องเร่งให้ความสนใจหรือเข้าไปปรับปรุงดำเนินการ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีผลต่อการให้บริการด้านสุขภาพกับประชาชน จากงานวิจัยพบว่า การถ่ายโอน รพ.สต. มีผลกระทบในเชิงโครงสร้างของการจัดบริการปฐมภูมิ และเกิดผลกระทบต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ป่วย NCDs ไปจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งการเดินหน้าต่อจำเป็นต้องมีนวัตกรรมจัดการเชิงระบบที่มีประสิทธิภาพ</p>	
<p>ปั้นแกนนำต้นกล้ารุ่นใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, lokwannee)</p> <p>- สสส.-วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สานพลังปั้นแกนนำต้นกล้ารุ่นใหม่ “ละอ่อนวัยใส ต้านภัยเหล่า บุหรี่ ยาเสพติด” ส่งเสริมรณรงค์ให้รู้ทันปัจจัยเสี่ยงไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าที่ยังผิดกฎหมายในไทย</p>	
<p>นโยบายแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, hfocus)</p> <p>- นักวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์จาก 8 ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศแคนาดา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์นโยบายแอลกอฮอล์ในภูมิภาคอาเซียน ในหัวข้อ “อิทธิพลของผลประโยชน์ทางการค้าในการพัฒนานโยบายแอลกอฮอล์ในกลุ่มประเทศอาเซียน” ระบุปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกอุตสาหกรรมน้ำเมารุกคืบ 4 ประเทศ ได้แก่ เลโซโท มาลาวี ยูกันดา และบอตสวานา ถูกแทรกแซงทำลายการควบคุมให้อ่อนแอ กระตุ้นการดื่ม เด็ก-เยาวชน มีข้อเสนอแก่ภาครัฐในการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร เห็นแก่สุขภาพประชาชนบ้าง อย่ามองแค่ผลบวกทางเศรษฐกิจ คำนึงให้นักธุรกิจสุรานั่งบอร์ดควบคุมแอลกอฮอล์</p>	
<p>ลักทรัพย์หลวงนำเงินไปซื้อยาบ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, headtopics)</p> <p>- คนร้ายแอบขโมยลักตัดสายไฟ สสจ.สระบุรี และคอมเพรสเซอร์แอร์ 3 เครื่องใน สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน จ.สระบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ราชการบริเวณ ถ.เทศบาล 3 จับกุมผู้ต้องหาได้ 3 ราย รับสารภาพตระเวนออกลักตัดสายไฟและขโมยคอมเพรสเซอร์ นำเงินที่ขโมยได้มาแบ่งกันนำไปใช้จ่ายและซื้อยาบ้ามาเสพ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ร้องเพื่อนบ้านให้อาหารนกพิราบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>-คลิปเพื่อนบ้านให้อาหารนกพิราบที่บินมาเกาะทุกวันกว่า 100 ตัว เคยแจ้งไปทางเทศบาล และสสจ.นครปฐม ส่ง จนท.เข้ามาพูดคุยแล้วแต่ไม่ได้ผล ทำให้เจ้าของคลิปนี้ทนไม่ไหว จึงถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน วิงวอนถึงผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน</p>	
<p>ชมรมรพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป ปฏิเสธร่วมประชุม สปสช.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.อนุกุล ไทยถนอม อดีตรองอธิบดีกรมการแพทย์ฯ/รพท. ให้สัมภาษณ์ประเด็นที่ผู้แทน รพศ./รพท. ไม่เข้าร่วมประชุมออนไลน์การเสนองบประมาณฯขึ้นปีงบประมาณ. 2569 เมื่อวันที่ 9 ก.ย.67 ของ สปสช. ว่า เหตุผลที่ไม่เข้าร่วมอยู่ในหนังสือที่ชมรมรพศ./รพท. ส่งไปให้ทางสปสช.แล้ว ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดประชุมแบบเร่งด่วน และเป็นเรื่องสำคัญ แต่กลับประชุมออนไลน์ผ่านซูมเท่านั้น ทั้งนี้ การเสนองบ.บัตรทองกว่าแสนล้านบาท ทั้งงบฯขึ้นหรืองบฯลง ควรประชุมในรูปแบบหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมกัน และต้องเป็นแบบทั้งออนไซต์และออนไลน์ เพราะหากใครมีข้อเสนอใดๆ จะได้หารือตามข้อเท็จจริง จึงเป็นที่มาของการเสนอให้มีการจัดตั้ง Provider Board เพื่อสะท้อนถึงนโยบาย กฎเกณฑ์ กติกา ปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกันอย่างแท้จริง</p>	
<p>ติดตามความคืบหน้าปรับตำแหน่งนักสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thdcoverage)</p> <p>-ดร.รัชกี สาริยะ เลขาฯ ชมรม นวก.สธ. (ประเทศไทย) และเครือข่ายนักสาธารณสุข เดินทางไปยื่นหนังสือถึงเลขาฯ ก.พ. และ รมว.สธ. ผ่าน รมช.สธ. ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นนักสาธารณสุข และประเด็นอื่นๆ โดยเสนอแนวทาง 3 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเฉพาะ สายงาน และพื้นที่ชายแดนใต้</p>	
<p>แก้ปัญหารพ. รัชชช.ขาดทุน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.วีระพันธ์ สุวรรณามัย สมาชิกวุฒิสภา กล่าวอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ. พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 9 ก.ย.67 ว่า ในเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา งบ.ที่จ่ายค่าหัวผู้ป่วยในของแพทย์ จากเดิมที่รัฐจ่ายให้ 8,350 บาทต่อหน่วย (adjRW) ถูกตัดเหลือ 7,000 บาท ถ้าคิดเป็นหน่วยผู้ป่วยใน 1 ราย จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 13,000 บาท เพราะฉะนั้น รพ.จะขาดทุนไปเรื่อย ๆ แต่รพ.ไม่มีทางแจ้ง เพราะเป็นรพ.รัฐ แต่ปชช.คือผู้ที่ได้รับความเสียหาย ทั้งการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจโรคจะลดลง การวินิจฉัยโรคผิดเพิ่มขึ้น ยารักษาโรคไม่เพียงพอ โดยปีหน้าขอ งบ.ด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น และเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทย อย่างที่นายกฯ พูดอยู่เสมอว่า มีกิน มีใช้ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ไปพร้อม ๆ กัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผจก., topnews, headtopics)</p> <p>- น.ส.กุลวลี นพอมรบดี สส.ราชบุรี พรรค รทสช. ได้หารือถึงความกังวลของแพทย์ในรพ. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 67 ณ รัฐสภา ว่า ปัจจุบัน สปสช.คำนวณค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัวต่ำจนเกินไป โดยในเดือนมิ.ย. เหลือเพียง 7,000 บาทต่อหน่วย ขณะที่ค่าใช้จ่ายจริงของรพ.ในการรักษาสูงถึง 13,412 บาทต่อหน่วย หากปล่อยให้ปัญหาการจ่ายต่ำกว่าค่าใช้จ่ายจริงในการรักษาดำเนินต่อไป เกรงว่าจะเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องในรพ.สังกัด สธ.</p>	